

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณและการเงิน
 การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๕ การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้กำหนดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกปีโดยการหมุนเวียนสถานที่ประชุมไปทั่วประเทศ ซึ่งนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และ ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ฝ่ายวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. จะมีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงเช้าของวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันในเรื่องเวลา สำนักพระราชวังจึงได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ดังนั้น จึงขอความเห็นที่ประชุมเพื่อกำหนดวิธีการประชุม ดังนี้

๑. คณะกรรมการทุกท่านเดินทางไปประชุม ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สัญจร ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือ

๒. จัดการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ระหว่างห้องประชุมวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน กับห้องประชุมอาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีศักยภาพเพียงพอทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้นการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) จะมีความเหมาะสมในหลายด้าน รวมถึงประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาแจ้งเพิ่มเติมว่าได้ประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางและความพร้อมในการจัดการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) แล้ว โดยสรุปคือมีความพร้อมเพียงพอในเรื่องระบบดังกล่าว และจะมีการทดสอบระบบก่อนใช้งานจริงอีกครั้งเพื่อความสมบูรณ์แบบต่อไป

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบให้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ด้วยวิธีประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ระหว่างห้องประชุมวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน กับห้องประชุมอาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
๒. มอบผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการเรื่องการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๓. มอบผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาประสานดำเนินการเรื่องระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ระหว่างห้องประชุมวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน กับห้องประชุมอาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

นางศิริเพ็ญ ผ่อนจตุรัส

(นางศิริเพ็ญ ผ่อนจตุรัส)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่